

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI

*

Số [so] -BC/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM*Đồng Nai, ngày[ng]tháng 8 năm 2023***BÁO CÁO****sơ kết 06 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) về “Văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”**

Thực hiện Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 06 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai” (viết tắt là Quy định số 08-QĐ/TU), Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa Đảng, xem đây là nền tảng, sức mạnh nội sinh bảo đảm cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của văn hóa Đảng, ngày 11/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 08-QĐ/TU, qua triển khai thực hiện sẽ giúp cho các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị nâng cao hơn nữa phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, trách nhiệm, có thái độ phục vụ nhân dân tốt hơn, từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, hách dịch, xa rời quần chúng; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và phân đấu tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy trực thuộc tỉnh và các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện sâu rộng nội dung Quy định số 08-QĐ/TU phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể tại địa phương, đơn vị mình.

Hàng năm, các cấp ủy đảng đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt cho toàn thể CB, ĐV nắm rõ và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung Quy định số 08-QĐ/TU. Đồng thời, có sự đánh giá việc thực hiện nội dung của Quy định số 08-QĐ/TU gắn với bản đảng ký cam kết rèn luyện, phấn đấu hàng năm của CB, ĐV và tổ chức cơ sở đảng. Qua đó đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao. Góp phần tích cực vào việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh ở từng địa phương, đơn vị nói riêng và toàn Đảng bộ tỉnh nói chung. Toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai, quán triệt, tuyên truyền Quy định số

08-QĐ/TU cho 72.449/72.899 cán bộ, đảng viên (đạt 99,3%) và 40.950 đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân (*phục lục 01*).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Đối với các cấp ủy và tổ chức đảng

1.1. Xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về tư tưởng, chính trị

Công tác xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về tư tưởng, chính trị của các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn được chú trọng và bám sát nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục,... góp phần tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các kế hoạch đề ra hàng năm, nhất là trong những năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, qua đó đã sớm phục hồi đà tăng trưởng kinh tế ở từng địa phương cũng như của tỉnh. Bên cạnh đó, mỗi tổ chức đảng và đảng viên luôn đề cao trách nhiệm cá nhân trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm CB, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên được đông đảo cán bộ, nhân dân tích cực hưởng ứng.

Trong 06 năm qua, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CB, ĐV luôn được cấp ủy các cấp xem là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức từ 02 đến 04 kỳ hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện và năm 2021 tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (*phụ lục 02*). Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch được coi trọng. Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 135 đồng chí với 09 chuyên đề¹. Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi

¹ Bao gồm: 1/ Kinh nghiệm xử lý tình huống trong công vụ. 2/ Kỹ năng tham dự các diễn đàn quốc tế của cán bộ lãnh đạo, quản lý. 3/ Kỹ năng lãnh đạo về xử lý các tình huống chính trị, xung đột xã hội. 4/ Tư duy hệ thống trong lãnh đạo, quản lý. 5/ Xây dựng thương hiệu, thu hút và phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay và những gợi ý cho Đồng Nai. 6/ Công tác tư tưởng của Đảng hiện nay và cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CB, ĐV hiện nay. 7/ Đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay. 8/

dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho 84 đồng chí với 08 chuyên đề² và 02 buổi thảo luận.

Công tác đào tạo lý luận chính trị được thực hiện đảm bảo theo quy định. Trong giai đoạn 2018-2023, việc tổ chức mở lớp bám sát kế hoạch đã được phê duyệt hàng năm, cụ thể: *Đối với đào tạo cao cấp lý luận chính trị*: Đã cử 1.316³ đồng chí đi đào tạo các lớp cao cấp lý luận chính trị trong đó hệ tập trung 283 đồng chí, hệ không tập trung 347 đồng chí và hoàn chỉnh 686 đồng chí. *Đối với đào tạo trung cấp lý luận chính trị*: Đã cử 5.519⁴ đồng chí đi đào tạo các lớp trung cấp lý luận chính trị, trong đó, hệ tập trung 363 đồng chí, hệ không tập trung 5.156 đồng chí.

Trong những năm qua, Ban Chỉ đạo 35 và Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, huyện thường xuyên định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh, các báo cáo viên, ban tuyên giáo các cấp trong toàn tỉnh các nội dung thông tin, tuyên truyền về những âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch để CB, ĐV nắm, nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó, đã nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các trang fanpage và facebook đều tích cực tương tác, chia sẻ, cập nhật các bài viết về đấu tranh phản bác trên fanpage, facebook của Ban Tuyên giáo Đồng Nai, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh⁵... Đồng thời, tương tác với Fanpage của Trung ương như “Hương Sen Việt”, tương tác với nhóm công khai “Chính sự phiếm đàm”, duy trì hoạt động của nhóm Mocha35, các trang Bolero Yêu, Tuyên giáo Đồng Nai và fanpage, facebook của các đơn vị trong hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Vấn đề xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường cho sản phẩm nông sản và những gợi ý cho Đồng Nai. 9/ Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

² Bao gồm: 1/ Tâm nhìn, mục tiêu và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ XXI và vận dụng vào thực tiễn phát triển địa phương; 2/ Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 3/ Kỹ năng quản trị và lãnh đạo địa phương; 4/ Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới; 5/ Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta hiện nay; 6/ Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; 7/ Kỹ năng phân tích và hoạch định chính sách trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay; 8/ Định hướng, tầm nhìn phát triển bền vững ở Đồng Nai.

³ Năm 2018: hệ tập trung 73 đồng chí, không tập trung 90 đồng chí; Năm 2019: hệ tập trung 68 đồng chí, không tập trung 90 đồng chí, hoàn chỉnh cao cấp 90 đồng chí; Năm 2020: hệ tập trung 59 đồng chí, không tập trung 62 đồng chí, hoàn chỉnh cao cấp 118 đồng chí; Năm 2021: hệ tập trung 43 đồng chí, không tập trung 53 đồng chí, hoàn chỉnh cao cấp 180 đồng chí; Năm 2022: hệ tập trung 40 đồng chí, không tập trung 52 đồng chí, hoàn chỉnh cao cấp 298 đồng chí.

⁴ Năm 2018: hệ tập trung 115 đồng chí, hệ không tập trung 1048 đồng chí; Năm 2019: hệ không tập trung 1.500 đồng chí; Năm 2020: hệ tập trung 61 đồng chí, hệ không tập trung 1.024 đồng chí; Năm 2021: hệ tập trung 87 đồng chí, hệ không tập trung 938 đồng chí; Năm 2022: hệ tập trung 100 đồng chí, hệ không tập trung 646 đồng chí.

⁵ Năm 2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.091 trang fanpage, facebook đang hoạt động theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, tổng số tin, bài đăng tải là 77.989. Nhóm Mocha35 tỉnh tiếp tục duy trì ứng trực, rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc, tin giả mạo, sai sự thật trên các mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Tiktok, các Website xấu, độc để chặn lọc, đấu tranh, gỡ bỏ. Nhóm Mocha35 tỉnh đã phát lệnh và vận hành hơn 20.000 lượt báo cáo vi phạm đối với các tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải các tin bài kích động, chống phá, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Trong năm 2022 đã đăng và đưa trên 45.815 tin, bài; trên 3.564.445 lượt like; hơn 870.226.176 lượt tương tác. Các cơ quan báo chí trong tỉnh có đăng, phát các bài viết đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch⁵...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm thông tin trên các trang fanpage phản động như: Đài Á Châu Tự Do; fanpage Việt Tân,... Các nội dung đăng tải của các trong phản động chủ yếu nói về các vấn đề: Việt Nam vi phạm nhân quyền; tình hình dịch bệnh COVID-19 và gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng; các nội dung liên quan về vụ việc bạo động tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội); công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; vụ án Hồ Duy Hải, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026... Qua đó, định hướng, chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp phối hợp tuyên truyền, nâng cao cảnh giác; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh với các thông tin xấu, độc, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

1.2. Xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, ngày 31/3/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa X) ban hành Quyết định số 751-QĐ/TU về việc thành lập Tổ Nghiên cứu công tác lý luận - tổng kết thực tiễn tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 752-QĐ/TU về ban hành Quy chế làm việc của Tổ nghiên cứu công tác lý luận - tổng kết thực tiễn tỉnh Đồng Nai. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 06/4/2018 về việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018-2020, theo đó đã tổ chức nghiên cứu, tổng kết 05 chuyên đề (*phụ lục 03*). Kết quả tổng kết đã góp phần quan trọng cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Ngày 08/8/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 186-KH/TU về nghiên cứu, tổng kết thực tiễn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó, trong giai đoạn 2022-2024, các cơ quan chủ trì đang phối hợp với các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước thực hiện 06 chuyên đề (*phụ lục 03*). Trên cơ sở kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp những dữ liệu có giá trị phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Các đồng chí bí thư cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt các nghị, quyết, chỉ thị của Đảng, do đó, chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị hàng năm ngày càng được nâng cao, tỷ lệ CB, ĐV tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt từ 99,1% trở lên; số lượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin thời sự ngày càng tăng.

Thực hiện Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, hàng năm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức giám sát định kỳ đối với ban thường vụ cấp ủy huyện các đồng chí Tỉnh ủy viên là Bí thư

cấp ủy huyện⁶. Thông qua giám sát đã góp phần kịp thời nhắc nhở cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên được giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và CB, ĐV trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ được giao nhất là việc thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt. Công tác quản lý điều hành được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ trong từng cấp, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đặc biệt là việc chủ động trong chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp, phát huy vai trò người đứng đầu trong các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị đã đẩy nhanh cả về số lượng và chất lượng xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương, cũng như kết quả hoàn thành chung trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 96/120 (80%) xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 21/120 (17,5%) xã nông thôn mới kiểu mẫu và 22 khu dân cư kiểu mẫu, huyện Xuân Lộc đang thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 576-KT/TU, ngày 26/7/2018 về “Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là theo hướng liên thông, hiện đại. Tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của 20/20 sở, ban, ngành, 11/11 UBND cấp huyện, 170/170 UBND cấp xã, phường, thị trấn được công khai tới người dân, tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh, Cổng tra cứu dịch vụ công của tỉnh với tỉ lệ đúng hạn đạt hơn 98,39%, tạo được sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ 99%⁷; phong trào cải cách thủ tục hành chính được phát động như “nụ cười công sở”, “làm hết việc chứ không hết giờ”..., góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia của tỉnh trong thời gian qua.

Các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh chủ động triển khai các mô hình sáng kiến trong giải quyết thủ tục hành chính: Mở rộng mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực xây dựng, y tế,...; áp dụng việc biểu hóa báo cáo công

⁶ Trong lãnh đạo triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội”; Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương; trong lãnh đạo thực hiện Kế hoạch số 164-KH/TU, ngày 09/01/2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

⁷ Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai (2020), Báo cáo số 142/BC-TTHCC, về Báo cáo kết quả hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai năm 2020, tr.3

tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong hoạt động cấp giấy phép thăm dò, khai thác tài nguyên nước, quản lý quy hoạch xây dựng, niêm yết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động sát hạch lái xe, giảm thời gian thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng sinh tại các bệnh viện...

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phản biện xã hội: Thông qua việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nay hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh ngày càng được tăng cường. Vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng được nâng lên, hoạt động hiệu quả rõ nét. Thông qua giám sát, phản biện đã thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, có tác động tích cực đến việc mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, thi hành pháp luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Về thực hiện giám sát: *Giám sát bằng hình thức tổ chức đoàn giám sát*: tổ chức được 1.807 cuộc giám sát (tỉnh: 30 cuộc; huyện: 597 cuộc; xã: 1.180 cuộc). *Giám sát bằng hình thức nghiên cứu, xem xét văn bản*: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã nghiên cứu xem xét giám sát được 511 văn bản (tỉnh: 09; huyện: 144; xã: 358). *Giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng*: Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 2.172 cuộc, phát hiện một số sai phạm và chuyển 365 kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 4.423 dự án triển khai trên địa bàn tỉnh, có 446 kiến nghị khắc phục, xử lý.

- Việc thực hiện các hình thức phản biện xã hội: Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 371 hội nghị phản biện xã hội (tỉnh: 21; huyện: 67; xã: 283) và gửi 179 dự thảo văn bản (tỉnh: 11; huyện: 50; xã: 118) dưới hình thức lấy ý kiến phản biện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp và các dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, cấp xã. Từ đó, góp phần đưa chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền địa phương ngày càng phù hợp với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

1.3. Thực hiện văn hóa trong Đảng về mặt tổ chức

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sáp nhập các cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng tương đương ở cấp huyện; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; ban hành quy chế và chấp hành quy chế làm việc, nâng chất lượng sinh hoạt chi

bộ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình; ban hành Quy định cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các quy định về công tác cán bộ; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tăng số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ, dân tộc v.v..

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương⁸ và thống nhất đưa nội dung thực hiện văn hóa trong Đảng thành một nội dung trong bản cam kết, rèn luyện phấn đấu hàng năm của CB, ĐV; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác cán bộ đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình của địa phương, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, tổng thể, liên thông giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát công tác cán bộ; khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế; kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp chưa thực hiện đúng về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình công tác cán bộ đã được phát hiện đảm bảo quan điểm và nguyên tắc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương. Tham mưu quy trình đánh giá cán bộ được đổi mới, cụ thể hóa thành các bước thực hiện công khai, mở rộng dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là, người đứng đầu cấp ủy trong đánh giá cán bộ. Các tiêu chí đánh giá được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao trong đó xác định kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm thước đo chính để đánh giá cán bộ.

Quan tâm tạo điều kiện để rèn luyện, thử thách đối với cán bộ trẻ; xem xét đề bạt, bố trí cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và triển vọng phát triển vào các vị trí lãnh đạo, quản lý. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng.

1.4. Xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về đạo đức

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các chuyên đề

⁸ Quy định số 30-QĐ/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 28/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu của đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu”.

toàn khóa và hàng năm⁹ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như mời báo cáo viên Trung ương, tổ chức truyền hình trực tiếp hoặc hội nghị trực tuyến; ghi hình và in DVD cung cấp cho cấp ủy cơ sở; tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học, hội thi tuyên truyền, cuộc thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đề ra các giải pháp tối ưu để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở đảng triển khai học tập chuyên đề toàn khóa và hàng năm cho CB, ĐV, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 99,3%) và trên 1,25 triệu lượt đoàn viên, hội viên và quần chúng cốt cán tham gia. Trong những năm qua, 100% các cấp ủy đảng trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, viết bài thu hoạch đối với chuyên đề toàn khóa và hàng năm về Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), nội dung học tập phải gắn với trách nhiệm đăng ký nêu gương hàng năm bằng những công việc cụ thể được phân công tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đã tạo được những chuyển biến rõ nét trong nhận thức của CB, ĐV. Hầu hết CB, ĐV luôn phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phần đầu tư dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Việc tổ chức thực hiện kế hoạch làm theo những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát, kịp thời, cụ thể hóa bằng đề án, kế hoạch, quy định¹⁰. Trên cơ sở kết luận, kế hoạch, quyết định,

⁹ *Chuyên đề năm 2017* “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; *chuyên đề năm 2018* “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CB, ĐV học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; *chuyên đề năm 2019* “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; *chuyên đề năm 2020* “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; *chuyên đề năm 2021* “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; *chuyên đề năm 2022* “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật, xây dựng đội ngũ CB, ĐV thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; *chuyên đề năm 2023* “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường trách nhiệm của CB, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025”.

¹⁰ Như: Kết luận số 34-KL/TU, ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”; Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 22/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết hàng năm và tổng kết toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thông tri số 11-TT/TU, ngày 05/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện trong tình hình mới”; Quyết định số 1142-QĐ/TU, ngày 26/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế nêu gương của CB, ĐV, cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (nay là Quy định số 30-QĐi/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh); Quy định số 12-QĐi/TU, ngày 24/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và CB, ĐV; Quyết định số 1031-QĐ/TU, ngày 16/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy định

quy định của Tỉnh ủy về nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) được các ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nghiêm túc thực hiện bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực trong đăng ký nêu gương hàng năm. Trong đó, 99,9% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đăng ký và thực hiện nêu gương sát nhiệm vụ được phân công gắn với việc khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm. Qua đó, hầu hết CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành đã xác định việc nêu gương đi đầu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn, phong cách và lề lối làm việc là yêu cầu rất quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TU, ngày 07/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án “Nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh”. Theo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022, trong 79.044 đảng viên thuộc diện đánh giá, xếp loại có 78.495/79.044 đảng viên đã được đánh giá, xếp loại (tỷ lệ 99,31%) và 549/79.044 đảng viên chưa được đánh giá, xếp loại (tỷ lệ 0,69%). Kết quả như sau: Số đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên là 75.464/78.495 đảng viên (tỷ lệ 96,1%), trong đó có 12.201/75.464 đảng viên được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (tỷ lệ 16,2%). Số đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ” là 2.549/78.495 đảng viên (tỷ lệ 3,2%). Số đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ” 482/78.495 đảng viên (tỷ lệ 0,6%). Trong đó: Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái là 07/78.495 đảng viên (tỷ lệ 0,01%); đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm là 454/78.495 đảng viên (tỷ lệ 0,58%); chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm là 04/78.495 đảng viên (tỷ lệ 0,01%)¹¹.

Căn cứ kết quả thực hiện đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, đơn vị, cấp ủy cơ sở xây dựng mô hình “làm theo” phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được phân công. Qua kiểm tra việc thực hiện cho thấy: đa số các cấp ủy đều triển khai thực hiện có hiện quả và tích cực phát huy thực hiện mô hình, đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung các nội dung phù hợp với chức trách, nhiệm vụ trong từng thời điểm. Việc đăng ký cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đa số CB, ĐV đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu

trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

¹¹ Báo cáo số 285-BC/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

nhệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác¹².

Trường Chính trị tỉnh và trung tâm chính trị các huyện, thành ủy tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính. Đồng thời, đưa nội dung này vào trong chương trình của các lớp bồi dưỡng ngắn hạn của các đoàn thể. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, trên địa bàn các huyện, thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả và có thể nhân rộng¹³.

2. Đối với đảng viên

2.1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên; về phong cách ứng xử, giao tiếp

Trong những năm qua, đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn tuyệt đối trung thành và quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đường lối đổi mới và lý tưởng cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Gương mẫu, nghiêm túc thực hiện các chương trình học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động, tích cực rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác phục vụ cách mạng và nhân dân. Luôn tự giác, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu thực hiện tốt chức trách phục vụ nhân dân.

Các cấp ủy trực thuộc tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 398-KH/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết

¹² Thành phố Biên Hòa với 51 mô hình, một số mô hình tiêu biểu như mô hình “Người học 3 tốt” ở trường Tiểu học Bình Đa; mô hình “Hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ” phường Thanh Bình; mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính Nuôi Heo đất tiết kiệm và ứng dụng công nghệ” của Công an Biên Hòa. Huyện Vĩnh Cửu mô hình “1+4, 1+n” (01 hội viên cựu chiến binh tuyên truyền, vận động 04 hoặc nhiều hộ dân liền kề thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước), mô hình “3 Chi - Chi bộ, Chi hội CCB, Chi đoàn” (tuyên truyền, giúp thanh niên có việc làm, đóng góp và duy trì quỹ khuyến học tại địa phương). Huyện Tân Phú với mô hình “Ổng tiết kiệm học tập và làm theo Bác Hồ” (Hội Cựu Chiến binh huyện với tinh thần mỗi người một ít, mỗi ngày một ít, góp ít thành nhiều và Lễ mở ổng được tổ chức vào dịp sinh nhật Bác, đóng góp vào các hoạt động của địa phương và hỗ trợ hội viên CCB phát triển kinh tế)... Huyện Định Quán với mô hình “Tủ sách cộng đồng” (Đoàn thanh niên xã Phú Lợi đã thực hiện có hiệu quả bằng việc sưu tầm các loại sách hướng dẫn về cách làm nông nghiệp, các kiến thức trong cuộc sống đến người dân trên địa bàn xã)... Huyện Thống Nhất với mô hình “Mỗi CB, ĐV, công chức là tấm gương về đạo đức, lối sống”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Chung tay chia sẻ vì cộng đồng năm 2022”, “Xóm đạo bình yên” tại Đảng ủy xã Gia Tân 2... Thành phố Long Khánh với 35 mô hình, điển hình như mô hình tiếng kèn an ninh” (Hội nông dân khu phố Núi Tung, phường Suối Tre hàng đêm tổ chức tuần tra, giữ gìn trật tự khu phố), mô hình “Bếp ấm trao yêu thương” (phường Xuân Hòa trong đợt cao điểm dịch bệnh COVID-19, Bếp ăn đã nấu hàng trăm suất ăn để hỗ trợ cho anh em tuyến đầu chống dịch, sớm đưa cuộc sống trở về bình thường mới)... Huyện Xuân Lộc với mô hình “Làm hết việc chứ không hết giờ; rút ngắn thời gian làm hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế”; “thư xin lỗi”; “đoàn viên giúp dân cải cách thủ tục hành chính”... Huyện Long Thành với mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm làm đường giao thông nông thôn, làm nhà tình thương”, “Nồi cháo tình thương”, “Thắp sáng niềm tin cho hộ nghèo”..., Huyện Cẩm Mỹ với mô hình “Sử dụng ứng dụng google form thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ hành chính công”, mô hình “Lúa sạch”, “Khu dân cư ứng phó với biến đổi khí hậu và môi trường”, “Camera an ninh”... Huyện Nhơn Trạch với mô hình “Nuôi heo khuyến học tự tạo”, “Tái sử dụng vật liệu làm dụng cụ học tập”, “Cầu lạc bộ trồng mía năng suất cao 100 tấn/ha”...

¹³ Các nhóm mô hình về “học tập” như chào cờ đầu tuần; xây dựng và khai thác Tủ sách Bác Hồ; các nhóm mô hình về “làm theo” như: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; xây dựng tổ nhân dân kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu; nhóm mô hình về phát triển kinh tế; quốc phòng - an ninh; phụng dưỡng gia đình chính sách, người có công; khuyến học khuyến tài; nhân đạo từ thiện; các mô hình về công tác giáo dục; chung sức xây dựng nông thôn mới...

luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thông tri số 11-TT/TU, ngày 05/4/2017 “Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện trong tình hình mới” trong toàn Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch số 215-KH/TU, ngày 20/12/2022 về tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện phát biểu Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nhận thức đúng và chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, những quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Tích cực nghiên cứu, có hiểu biết sâu sắc, tự hào, tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, có thể giới quan khoa học, hướng tới chân - thiện - mỹ. Chủ động rèn luyện sức khỏe, tri thức, đạo đức, lối sống, phong cách, nhân cách, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, đảng viên đều nêu cao ý thức phục tùng tổ chức, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Gắn bó mật thiết với nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, thể hiện đúng mực vai trò CB, ĐV trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong ứng xử, giao tiếp với nhân dân, với đồng chí, đồng nghiệp. Thực hành các đức tính và chuẩn mực: trung thực, khiêm tốn, tận tụy, trách nhiệm và kỷ cương; nói đi đôi với làm; “xây” đi đôi với “chống”; nâng cao thực chất, hiệu quả của việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Luôn có ý thức tôn trọng đồng chí, đồng nghiệp, quần chúng nhân dân trong quan hệ công việc cũng như trong cuộc sống, có tình có nghĩa, thương yêu và chia sẻ với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm các quy định tại nơi làm việc và khi tham gia hội, họp.

2.2. Về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy viên

Thực hiện Quyết định số 770-QĐ/TU, ngày 22/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ. Kết quả triển khai thực hiện tại các cấp ủy, đơn vị, địa phương cho thấy vai trò, thẩm quyền của người đứng đầu được phát huy tốt trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo; thể hiện tính công tâm, minh bạch, hạn chế tình trạng cục bộ, bè phái trong việc phát hiện, đề xuất, giới thiệu với tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định tổ chức thực hiện; ý kiến của người đứng đầu được tập thể lãnh đạo làm cơ sở quan trọng trong xem xét đánh giá; trong thảo luận, người đứng đầu đã thể hiện vai trò định hướng, phân tích đi sâu về những ưu điểm, hạn chế để từ đó tạo sự thống nhất về quan điểm trong tập thể trước khi quyết định, không có việc áp đặt ý kiến cá nhân. Từ việc phát huy tốt thẩm quyền của người đứng đầu, đã tạo nên nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, địa phương.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2022 trong toàn Đảng bộ tỉnh¹⁴:

- *Đối với cấp tỉnh:* tại thời điểm đánh giá, xếp loại có 15/15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá, xếp loại (tỷ lệ 100%). Kết quả: có 15/15 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (tỷ lệ 100%), trong đó có 03/15 đồng chí xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (tỷ lệ 20%).

- *Cấp huyện và tương đương:* Số đồng chí bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; ủy viên ban thường vụ, trưởng các ban, cơ quan đảng; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội là 159/159 đồng chí đã được đánh giá, xếp loại (tỷ lệ 100%). Kết quả: có 158/159 đồng chí xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên (tỷ lệ 99,4%), trong đó có 28/158 đồng chí xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” (tỷ lệ 17,7%) và 01/159 đồng chí xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” (tỷ lệ 0,63%).

- *Đối với cấp cơ sở:* Số đồng chí bí thư, phó bí thư; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND; các ban, cơ quan đảng; Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đã đánh giá, xếp loại 3.889/3.908 đồng chí (tỷ lệ 99,51%) và 19/3.908 đồng chí chưa được đánh giá, xếp loại (tỷ lệ 0,49%). Kết quả: có 3.847/3.889 đồng chí xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, tỷ lệ 98,92% (trong đó có 809/3.847 đồng chí xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, tỷ lệ 21%); 27/3.889 đồng chí xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” (tỷ lệ 0,69%); 15/3.889 đồng chí xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” (tỷ lệ 0,39%).

2.2.1. Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tổ chức trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, trong những năm qua, hoạt động đối thoại và tiếp công dân đã được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện khá nghiêm túc, trong đó ưu tiên lựa chọn những vấn đề nóng, liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân để đối thoại, tiếp công dân. Lãnh đạo các địa phương không chỉ tổ chức đối thoại, tiếp công dân theo định kỳ mà còn tranh thủ tiếp dân nếu thấy vấn đề người dân gửi gắm là cấp bách, cần ngay giải pháp để tháo gỡ... Trong giai đoạn 2018-2023, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp công dân, cụ thể:

- Năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã trực tiếp đối thoại với hơn 200 đoàn viên, thanh niên đại diện cho khoảng 800.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương thực hiện tốt cơ chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp bí thư

¹⁴ Báo cáo số 285-BC/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.

cấp ủy và chủ tịch UBND huyện, thành phố và phường, xã, thị trấn với nhân dân như huyện Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh¹⁵.

- Năm 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã đối thoại với hơn 200 nông dân, đại diện cho hơn 139 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh. 11/11 huyện, thành phố tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư cấp ủy huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện với nhân dân. Đối với cấp xã đã tổ chức 162 cuộc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân.

- Năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại trực tiếp với 100 đại biểu phụ nữ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và ý kiến trao đổi của các cơ quan, địa phương liên quan đến công tác chăm lo của tỉnh đối với lực lượng phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, Thanh tra tỉnh, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tổ chức 08 cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa các sở, ngành với doanh nghiệp và nhân dân¹⁶. 11/11 huyện, thành phố đã tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân¹⁷. 157/170 xã, phường, thị trấn¹⁸ tổ chức 148 cuộc đối thoại giữa đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với nhân dân trên địa bàn.

- Năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên các địa phương không tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp 07 lượt công dân; đồng chí Bí thư các huyện, thành ủy tiếp 102 lượt công dân, Bí thư cấp xã tiếp 1.016 lượt công dân.

- Năm 2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đối thoại với đại diện hàng trăm hộ dân phải di dời để xây dựng 2 tuyến đường T1 và T2 kết nối dự án sân bay Long Thành vào ngày 17/3/2023. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị đối thoại với hàng trăm đại diện bà con nông dân, các nhà khoa học, quản lý để tìm giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp vào ngày 23/3/2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh đã gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vào ngày 10/5/2023.

Tại các lượt tiếp xúc, đối thoại, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã ghi nhận và trực tiếp trả lời các kiến nghị của nhân dân; đồng thời, chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, giải trình các vấn đề thuộc chức

¹⁵ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã của huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú, thị xã Long Khánh phối hợp với Văn phòng Đảng ủy các xã tổ chức 37 cuộc đối thoại giữa Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân, có 3.500 người dự, có 285 ý kiến phát biểu góp ý xây dựng địa phương; phản ánh, kiến nghị những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc.

¹⁶ Sở Giao thông vận tải tổ chức đối thoại với 300 người đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã trong lĩnh vực vận tải; Thanh tra tỉnh: tiếp, đối thoại với 14 lượt nhân dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh kiến nghị liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án; một số trường hợp thắc mắc, phản ánh, đề nghị hướng dẫn chủ yếu về lĩnh vực xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc ngăn chặn việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất; Sở Lao động Thương binh và xã hội tổ chức hội nghị đối thoại Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Nai với 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chia sẻ thông tin, giải đáp các khó khăn, vướng mắc về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định pháp luật về vệ sinh, an toàn lao động.

¹⁷ Cụ thể: huyện Nhơn Trạch: 01 cuộc; huyện Tân Phú: 01 cuộc; huyện Cẩm Mỹ: 01 cuộc; huyện Thống Nhất: 01 cuộc; huyện Vĩnh Cửu: 01 cuộc; huyện Định Quán: 02 cuộc; thành phố Long Khánh: 01 cuộc; huyện Xuân Lộc: 01 cuộc; thành phố Biên Hòa: 02 cuộc; huyện Long Thành: 04 cuộc; huyện Trảng Bom: 01 cuộc.

¹⁸ Huyện Trảng Bom có 10/17, huyện Xuân Lộc 15/15, huyện Định Quán có 14/14, huyện Thống Nhất 10/10, huyện Cẩm Mỹ 13/13, huyện Tân Phú 13/18, huyện Nhơn Trạch 11/12, huyện Long Thành 14/14, huyện Vĩnh Cửu có 12/12 xã, thị trấn, thành phố Long Khánh 15/15, thành phố Biên Hòa 30/30.

năng, thẩm quyền của mình. Đối với những nội dung cần xác minh, làm rõ, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm giải quyết và thông báo bằng văn bản về kết quả giải quyết vụ việc cho các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định trên cơ sở tuân thủ pháp luật và thấu tình, đạt lý. Các ý kiến được người đứng đầu các cấp các ngành trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm đi thẳng vấn đề mà nhân dân quan tâm, xác định được trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan đến từng sự vụ, sự việc, nhận được sự đồng tình của cán bộ, nhân dân tham gia đối thoại. Các hội nghị có sự tham gia đông đảo nhân dân cùng với nhiều ý kiến góp ý, kiến nghị thẳng thắn, chân tình của nhân dân đã góp phần mang lại không khí dân chủ, cởi mở, nâng cao chất lượng của buổi đối thoại.

Qua việc thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại, tiếp xúc với dân mà người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nắm bắt được tâm tư, tình cảm của người dân, từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giải quyết, “khơi thông” được những điểm nghẽn cản trở quá trình phát triển. Đặc biệt, với một tỉnh đang là đại công trình của hàng loạt dự án lớn như Đồng Nai. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 11/3/2022 thực hiện Chương trình đối thoại trực tiếp Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND cấp huyện giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về cải cách hành chính; hình thức tổ chức là thông qua chương phát sóng của Đài phát thanh - Truyền hình Đồng Nai (01 tháng tổ chức 01 chương trình, ít nhất 7 phút/chương trình), lãnh đạo đơn vị, địa phương sẽ trả lời những kiến nghị, phản ánh, thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, qua rà soát, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã công khai lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày cố định trong tuần.

2.2.2. Công tác kiểm tra, giám sát

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, ngày càng đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Sau các cuộc kiểm tra đều xác định rõ quan điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì kiên quyết xử lý, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, bất kể đó là ai. Có vi phạm nhưng chưa đến mức phải kỷ luật thì nhắc nhở, khắc phục kịp thời theo phương châm không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, không để vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng và

không để vi phạm của một người thành vi phạm của nhiều người. Từ năm 2018 đến nay, các cấp ủy đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát với những kết quả cụ thể:

- Năm 2018: Các cấp ủy đã tổ chức giám sát chuyên đề với 214 đảng viên trong đó có 136 cấp ủy viên các cấp¹⁹. Trong đó: Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với 11 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (có 06 Tỉnh ủy viên) về các nội dung đã xác định theo chương trình, kế hoạch²⁰. Cấp ủy các cấp và chi bộ giám sát 203 đảng viên về việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm... Qua giám sát, các cấp ủy, đảng viên đã thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm và công tác kê khai tài sản, thu nhập; trong công tác cán bộ; tăng cường điều kiện vật chất cho hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn,...

- Năm 2019: Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 04 ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh²¹ về lĩnh vực tổ chức cán bộ, tổ chức đảng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện chế độ báo cáo. Qua giám sát đã góp ý, hướng dẫn giải quyết một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng trong tham mưu cho cấp ủy; cũng là dịp để rà soát, đánh giá năng lực và trách nhiệm của đội ngũ CB, ĐV làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Năm 2020: Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra chuyên đề với 06 tổ chức đảng và 12 CB, ĐV thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã kiểm tra 1.647 tổ chức đảng và 14.930 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giám sát 11 tổ chức đảng, 05 đồng chí Tỉnh ủy viên; các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở giám sát đối với 454 tổ chức đảng, 250 đảng viên²². Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Kế hoạch về kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị đại hội tại các cấp ủy trực thuộc tỉnh và Kế hoạch²³ giám sát ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh về lĩnh vực tổ chức cán bộ, tổ chức đảng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện chế độ báo cáo. Ngoài ra, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì lập các tổ công tác trực tiếp dự sinh hoạt và giám sát tình hình, nội dung sinh hoạt chi

¹⁹ Cấp ủy viên các cấp được giám sát chiếm 63,55%.

²⁰ Việc thực hiện Kết luận số 34-KL/TU, ngày 07/7/2016 của Tỉnh ủy về Đề án “Nâng cao tinh tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp”, Kết luận số 38-KL/TU của Thường trực Tỉnh ủy về tình hình cơ sở vật chất, nơi làm việc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn năm 2018; việc lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện công tác cán bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 04/5/2017 gắn với thực hiện Quy định số 15/TU, ngày 18/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và công tác kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

²¹ Ban Tổ chức Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Huyện ủy Cẩm Mỹ, Huyện ủy Định Quán.

²² Báo cáo số 15-BC/UBKTTU, ngày 25/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

²³ Kế hoạch số 154-KH/BTCTU, ngày 28/02/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

bộ, đảng ủy cơ sở tại 04 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thuộc 02 huyện Tân Phú và Định Quán.

- Năm 2021: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 87-KH/TU ngày 28/10/2021 về kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng năm 2021, theo đó 04 đoàn kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra 16 đảng ủy trực thuộc tỉnh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định.

- Năm 2022: Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 04 ban tổ chức các cấp ủy trực thuộc tỉnh²⁴ về lĩnh vực tổ chức cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ và việc thực hiện chế độ báo cáo. Các địa phương được giám sát chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để phục vụ Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Qua giám sát đã góp ý, hướng dẫn giải quyết một số nội dung còn vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng trong tham mưu cho cấp ủy; cũng là dịp để rà soát, đánh giá năng lực và trách nhiệm của đội ngũ CB, ĐV làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Trong 06 năm qua, các cấp ủy đảng, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy định số 08-QĐ/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Đồng thời, thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của CB, ĐV và quần chúng nhân dân, có biện pháp giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân, không để xảy ra tình hình phức tạp và “điểm nóng”.

- Công tác xây dựng và thực hành văn hóa trong Đảng về tư tưởng, chính trị; về phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; về tổ chức trong toàn Đảng bộ tỉnh được đẩy mạnh, góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò của các cấp ủy đảng, người đứng đầu, của CB, ĐV trong việc xây dựng Đảng là đạo đức, là văn minh. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy được thực hiện theo kế hoạch. Công tác giáo dục, bồi dưỡng chính trị được triển khai thực hiện thường xuyên, góp phần không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chính trị của đội ngũ CB, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các cấp ủy đảng trong từng nhiệm kỳ. 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo lý luận chính trị theo tiêu chuẩn chức danh trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Nhiều địa phương chủ động kết hợp mở các lớp trung cấp lý luận chính trị liên huyện, qua đó tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho cán bộ tham gia học tập. Hầu hết cán bộ đều có ý thức tự giác, chấp hành đúng các

²⁴ Ban Tổ chức Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Huyện ủy Cẩm Mỹ, Huyện ủy Định Quán.

quy định, quy chế học tập. Số cán bộ được bố trí đã phát huy được năng lực sở trường, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác xây dựng Đảng về đạo đức gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch với nhiều nội dung sáng tạo, cụ thể, lựa chọn các nội dung đột phá, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tự giác của hầu hết các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, CB, ĐV và được quần chúng nhân dân hưởng ứng. Công tác cải cách hành chính; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được tăng cường; xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp; từng bước ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều bức xúc nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (khóa X) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội hàng năm.

- Các quy định của Trung ương về công tác cán bộ được cụ thể hóa, triển khai kịp thời; các quy định của tỉnh được thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới về nhận thức và cách làm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tăng cường, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ ở cơ sở góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cấp. Công tác bố trí, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đảm bảo nguyên tắc, theo đúng phân cấp quản lý cán bộ, công khai, minh bạch. Số cán bộ được bố trí đã phát huy được năng lực sở trường, góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đội ngũ CB, ĐV, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, cấp ủy viên đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng trong quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, với quần chúng nhân dân. Chủ động, tích cực trong việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Quy chế nêu gương và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Thực hiện “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”; nâng cao hiệu quả, thực chất việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

- Người đứng đầu ở các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt việc đối thoại với CB, ĐV để lắng nghe, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác

tư tưởng. Tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, qua đó, đã kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền hoặc đề bạt lên cấp trên có thẩm quyền xem xét giải quyết phù hợp, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

2. Hạn chế

- Việc làm cho văn hóa trong Đảng thật sự thấm sâu trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của một bộ phận CB, ĐV còn có những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy cơ sở chưa bám sát tình hình thực tiễn và đặc thù của địa phương, cơ quan nên việc cụ thể hóa các các nội dung về xây dựng văn hóa trong Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị và về phương pháp lãnh đạo còn có những hạn chế.

- Việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu ở một số đơn vị có lúc chưa được phát huy đúng mức. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số nơi còn chưa phản ánh đúng thực chất. Tỷ lệ xếp loại tập thể, cá nhân đạt mức "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" ở nhiều nơi còn cao hơn quy định.

- Công tác chỉ đạo, theo dõi việc xử lý những vụ việc sau đối thoại, tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có lúc còn chưa thường xuyên và hiệu quả nên có những nội dung sau đối thoại chưa được giải quyết kịp thời khiến người dân vẫn phải chờ đợi kéo dài.

- Công tác kiểm tra, giám sát các cấp còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện ngăn ngừa, uốn nắn sai phạm; còn nể nang, nắm tình hình không sát, chọn không đúng lĩnh vực để kiểm tra, giám sát. Một số cấp ủy xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát chưa tập trung vào nội dung trọng tâm, lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh sai phạm, nhất là việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, tài chính, công tác cán bộ, y tế... một số trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, bị khởi tố hình sự. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tài sản, thu nhập của cán bộ lãnh đạo, đảng viên còn hạn chế, bất cập.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy hoạch còn những hạn chế nhất định; việc chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn cho cán bộ chưa đồng đều, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển do thiếu điều kiện. Chính sách phát hiện, thu hút nhân tài chưa thực sự phát huy hiệu quả. Chưa tạo lập được môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ, nhất là cán bộ trẻ phát huy hết năng lực sáng tạo, sự cống hiến.

- Việc lựa chọn nội dung đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, đôi lúc chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của một bộ phận CB, ĐV còn chưa được cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Công tác tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy vẫn còn hạn chế. Việc vi phạm của CB, ĐV tuy có chiều hướng giảm, nhưng tính chất, mức độ vi phạm còn có trường hợp nghiêm trọng, trong đó có những cán bộ chủ chốt thiếu gương mẫu, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống bị xử lý kỷ luật ở cả 3 cấp.

3. Nguyên nhân hạn chế

- Một số cấp ủy và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn hóa trong Đảng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói riêng.

- Việc trau dồi, nghiên cứu lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng của một số ít CB, ĐV trong đó có cán bộ chủ chốt chưa thường xuyên và chưa gắn liền với chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc nhận diện, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn chưa được tiến hành thường xuyên.

- Công tác kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của một số cấp ủy cấp trên vẫn còn tư tưởng nể nang, chưa sát với thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

- Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm chưa kịp thời; việc chậm phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở một số nơi đã ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

- Một số cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) còn chưa thực sự quyết liệt, nhất là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); chưa thật sự xem đây vừa là nhiệm vụ lâu dài, vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay.

- Trong công tác quản lý, giáo dục CB, ĐV của một số cấp ủy cơ sở chưa dành nhiều thời gian cho kiểm tra, giám sát CB, ĐV trong việc chấp hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát còn thiếu tính chủ động, một số vụ việc còn chưa thực sự quyết liệt trong việc góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...

IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Một là, chú trọng việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và từng CB, ĐV về xây dựng văn hóa trong Đảng. Xây dựng văn hóa trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng là thành tố không thể tách rời trong việc xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Góp phần nâng cao uy tín, vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền của Đảng.

- *Hai là*, coi trọng giáo dục, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng cho mỗi CB, ĐV. Giáo dục, rèn luyện phải thông qua giao nhiệm vụ để từng CB, ĐV đối chiếu với tiêu chuẩn, nhiệm vụ được giao để phấn đấu, rèn luyện; đồng thời, các phải thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình gắn với đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- *Ba là*, không ngừng nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có khát vọng cống hiến. Đội ngũ cán bộ phải chủ động, tích cực học tập nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, trình độ chính trị, chuyên môn, năng lực lãnh đạo,... có khả năng giải quyết khoa học, hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở địa phương, đơn vị.

- *Bốn là*, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giáo dục, quản lý CB, ĐV. Công tác kiểm tra, giám sát là công cụ hữu hiệu để xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, giáo dục, rèn CB, ĐV. Qua đó, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, CB, ĐV phát huy ưu điểm, khắc phục, phòng tránh các khuyết điểm, sai phạm.

- *Năm là*, phát huy vai trò, trách nhiệm của CB, ĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, phải có tinh thần “đột phá, đổi mới, quyết tâm, khát vọng”.

- *Sáu là*, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua các kênh đối thoại, tiếp dân, qua hội nghị góp ý phê bình cho CB, ĐV thông qua tổ chức đại diện như Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng... Đây là cơ sở để tổ chức đảng có thêm thông tin, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng, giáo dục, rèn luyện CB, ĐV hiệu quả, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục triển khai quán triệt, triển khai thực hiện một cách toàn diện, có chiều sâu Quy định số 08-QĐ/TU trong toàn Đảng bộ tỉnh; thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ; quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động của Đảng, quan điểm lập trường giai cấp công nhân của Đảng...; xác định trách nhiệm của CB, ĐV trong thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là phải ngăn ngừa và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả. Tăng cường công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ dự nguồn các cấp ủy đảng. Chú trọng công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là ở cơ sở, tập trung những lĩnh vực đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những lĩnh vực có tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế, xây dựng Đảng, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần tự giác trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống, phát huy vai trò nêu gương của CB, ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 398-KH/TU, ngày 09/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Thông tri số 11-TT/TU, ngày 05/4/2017 “Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện trong tình hình mới”; Kế hoạch số 215-KH/TU, ngày 20/12/2022 về tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện phát biểu Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Phát huy những tinh hoa văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, văn hóa của Đồng Nai, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, tạo được lòng tin trong nhân dân, thu hút được sức mạnh to lớn, đồng thuận của nhân dân để không ngừng củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

4. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định những vấn đề quan trọng, đảm bảo tập trung, thống nhất, gắn với vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; khắc phục tình trạng bao biện làm thay hoặc buông lỏng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò chủ động của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và tính tích cực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giáo dục, quốc phòng, an ninh.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng đảm bảo theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị; bố trí, sắp xếp nhiệm vụ cán bộ, đảng viên theo đúng quan điểm, nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý CB, ĐV vi phạm Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Kế hoạch số 216-KH/TU, ngày 30/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trong giai đoạn mới. Phối hợp tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh hàng năm và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

7. Các cấp ủy đảng có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU một cách nghiêm túc, chặt chẽ gắn với việc thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân thực hiện tốt Quy định số 08-QĐ/TU gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

8. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ động tổ chức xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, việc chọn nội dung giám sát và phản biện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khả năng, năng lực của cán bộ Mặt trận các cấp. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 06 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (A+B),
- Các đ/c TUV,
- Các cấp ủy trực thuộc tỉnh,
- Các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy,
- Các sở, ban ngành tỉnh.
- CP.VPTU-C5,T,C3,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

**□
Hồ Thanh Sơn**

PHỤ LỤC 01
kết quả học tập, quán triệt, tuyên truyền
Quy định số 08-QĐ/TU ngày 11/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về “Việc thực hiện văn hóa trong Đảng tại Đảng bộ tỉnh Đồng Nai”,
(Kèm theo Báo cáo số[so]-BC/TU ngày [ng]/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Đơn vị	Số cơ sở đảng	Số lượng đảng viên	Tỷ lệ %	Tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên
1	Biên Hòa	76/76	17.885/18.021	99,2	-
2	Vĩnh Cửu	41/41	3.827/3.827	100	-
3	Trảng Bom	40/40	4.409/4.409	100	-
4	Thống Nhất	29/29	2.431/2.431	100	-
5	Định Quán	42/42	4.325/4.358	99,2	-
6	Tân Phú	45/45	3.795/3.817	99,4	-
7	Long Khánh	36/36	4.710/4.795	98,2	-
8	Xuân Lộc	43/43	4.618/4.638	99,6	-
9	Cẩm Mỹ	34/34	3.695/3.760	98,3	-
10	Nhon Trạch	62/62	3.781/3.803	99,4	-
11	Long Thành	65/65	6.182/6.212	99,5	40.950
12	ĐU. Khối Doanh nghiệp	90/90	6.066/6.103	99,4	-
13	ĐU. Tổng Công ty Cao su Đ.Nai	24/24	1.329/1.329	100	-
14	ĐU. Khối Các cơ quan tỉnh	73/73	5.054/5.054	100	-
15	ĐU. Quân sự tỉnh	7/7	342/342	100	-
16	ĐU. Công an tỉnh	31/31	-		-
Tổng số		738/738	72.449/72.899	99,3	40.950

Phụ lục 02
các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh
(giai đoạn 2017-2022)

(Kèm theo Báo cáo số[so]-BC/TU ngày [ng]/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Thời gian	Chuyên đề	Báo cáo viên	Hình thức
Năm 2017	“Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.	PGS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam	Triển khai trực tiếp
	Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.	PGS, TS. Ngô Văn Thọ - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.	Triển khai trực tiếp
	“Những vấn đề về Chính phủ kiến tạo và yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay”.	PGS, TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam	Triển khai trực tiếp
	“Đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - Những vấn đề đặt ra hiện nay”.	PGS, TS. Nguyễn Việt Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương	Triển khai trực tiếp
Năm 2018	“Tôn giáo và một số vấn đề trong giai đoạn hiện nay”	PGS, TS. Nguyễn Thanh Xuân - Giảng viên Cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Triển khai trực tiếp
	“Một số vấn đề nhận thức về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình hiện nay; sự phát triển lý luận từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay”	PGS, TS. Nguyễn Minh Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Triển khai trực tiếp
	“Cải cách thể chế, tạo dư địa mới cho tăng trưởng và phát triển”	PGS, TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam	Triển khai trực tiếp
	“Nâng cao năng lực điều hành của địa phương nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp”	PGS, TS. Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam	Triển khai trực tiếp
Năm 2019	“An ninh mạng và công tác đảm bảo an ninh mạng - những vấn đề đặt ra ở tỉnh Đồng Nai hiện nay”.	PGS, TS. Đại tá Nguyễn Tùng Hưng - Trưởng Phòng An ninh mạng, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng	Triển khai trực tiếp

	“Văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)”.	PGS, TS. Lâm Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Triển khai trực tiếp
Năm 2020	Do toàn Đảng bộ tỉnh tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp và tình hình COVID-19 có diễn biến phức tạp nên không tổ chức		
Năm 2021	“Những điểm mới, nổi bật trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung: thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; những đánh giá 10 năm thực hiện hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.	PGS, TS. Nguyễn Viết Thông - Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương	Triển khai trực tiếp
	“Cục diện thế giới mới và đối sách của Việt Nam hiện nay”	PGS, TS. Trần Thọ Quang - Phó Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Triển khai trực tiếp
Năm 2022	“Xây dựng kinh tế tuần hoàn và những gợi ý đối với Đồng Nai”.	PGS, TS. Nguyễn Tấn Vinh - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II	Triển khai trực tiếp
	“Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới và những gợi ý đối với Đồng Nai”.	TS. Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông	Triển khai trực tiếp
	“Tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và những gợi ý đối với Đồng Nai”.	TS. Lê Hữu Phước - Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Khu vực II	Triển khai trực tiếp
	“Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo và những gợi ý đối với Đồng Nai”.	TS. Mai Chiêm Hiếu - Phó trưởng Khoa Kinh tế Chính trị, Học viện Chính trị Khu vực II	Triển khai trực tiếp

	“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, liêm chính, kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả”.	TS. Đào Ngọc Báu - Phó Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh	Triển khai trực tiếp
	“Trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.	PGS, TS. Nguyễn Quốc Dũng - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II	Triển khai trực tiếp
	“Triển khai các nội dung của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Đồng Nai về việc tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay”.	Đồng chí Phạm Xuân Hà - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh	Triển khai trực tiếp
Lớp bồi dưỡng “Quản trị an ninh phi truyền thống”			
Năm 2022	Tổng quan về An ninh phi truyền thống và Quản trị an ninh phi truyền thống, thách thức, thời cơ và một số vấn đề mới cần chú ý đối với tỉnh Đồng Nai	Trung tướng, GS. TS. Nguyễn Xuân Yêm - Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống	Triển khai trực tiếp
	Xử lý điểm nóng chính trị và điểm nóng xã hội, tranh chấp, khiếu kiện đông người gây mất an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Đại tá, GS.TS Đồng Xuân Thọ - Bộ Công an	Triển khai trực tiếp
	Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng chống của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.	Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam	Triển khai trực tiếp
	Quản trị An ninh tôn giáo, dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai	PGS. TS Nguyễn Cảnh Thìn - Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống.	Triển khai trực tiếp
	Quản trị an ninh mạng và quản trị an ninh mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai	Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Xuân Toàn - Giảng viên cao cấp Viện An ninh phi truyền thống	Triển khai trực tiếp

Phụ lục 03
danh sách chuyên đề nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của các ban, cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy (giai đoạn 2016-2022)
(Kèm theo Báo cáo số [so]-BC/TU ngày [ng]/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

TT	Tên chuyên đề nghiên cứu, tổng kết	Cơ quan tham mưu	Thời gian thực hiện
1	Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều;	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
2	Xây dựng đội ngũ giáo viên ngành học mầm non và cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát các nhà (nhóm) trẻ trên 50 trẻ có hoạt động nuôi - dạy trên địa bàn tỉnh	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
3	Về mức độ tiếp nhận và hưởng thụ của người dân đối với các công trình cung cấp nước sạch phục vụ dân sinh;	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
4	Về công tác cải cách hành chính theo hướng hiện đại	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
5	Công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2015-2020
6	Xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đồng Nai;	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy	Giai đoạn 2022-2024
7	Công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy	Giai đoạn 2022-2024
8	Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy	Giai đoạn 2022-2024
9	Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân;	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2022-2024
	Mô hình kinh tế Đồng Nai phát triển bền vững	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2022-2024
10	Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới.	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh	Giai đoạn 2022-2024
